

Số: **138** /TB-CTHADS

Hải Dương, ngày **25** tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị giao ban công tác Quý I/2019

Ngày 23/01/2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS Quý I năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm thi đua 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn, các đồng chí Phó Cục trưởng Cao Văn Lập, Đoàn Đình Chiến đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Kế toán trưởng của Cục THADS tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác THADS Quý I năm 2019 và một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đơn vị, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Cục trưởng, Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

1. Về kết quả công tác quý I năm 2019

Quý I/2019, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương; tập trung quán triệt, chỉ đạo, thực hiện các văn bản về việc phân loại, đánh giá công chức, bình xét thi đua năm 2018, chỉ đạo việc tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2019; tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan để chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo việc tổ chức THADS. Kết quả công tác 3 tháng đầu năm tiếp tục chuyên biến tích cực: công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành ngày càng được tăng cường; công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy tiếp tục được quan tâm, các chế độ chính sách, quyền lợi của công chức, người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định; việc đánh giá, phân loại công chức, bình xét thi đua, xếp loại cơ quan THADS được thực hiện một cách dân chủ, khách quan và bảo đảm thực chất; nội quy, quy chế cơ bản được thực hiện nghiêm túc, lề lối làm việc, kỹ năng công tác được nâng lên; công tác kiểm tra tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong quý I, Cục THADS tỉnh đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về phân loại án tại Chi cục THADS thị xã Chí Linh và huyện Cẩm Giàng; công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được chỉ đạo thường xuyên, bảo đảm đúng chế độ, định mức; kết quả thi hành án về việc đạt khá cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS quý I năm 2019 cũng còn một số tồn tại, hạn chế: việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi, có lúc chưa thực sự nghiêm túc; tỷ lệ giải quyết về tiền của toàn tỉnh đạt thấp (3,8%), việc tổ chức thi hành án đối với một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục chưa có kết quả tích cực; việc cập nhật Phần mềm quản lý quá trình chưa được



thực hiện thường xuyên, số liệu tại một số đơn vị, Chấp hành viên còn chưa chính xác. Ngoài những nguyên nhân mang tính khách quan, vẫn còn có một số nguyên nhân chủ quan như: lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự sâu sát trong chỉ đạo, điều hành; một số Chấp hành viên, công chức còn có tâm lý sả hơi sau khi kết thúc năm công tác 2018, chưa phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thi hành án, chưa thường xuyên cập nhật Phần mềm Quản lý thi hành án...

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, trong đó tập trung bám sát Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019 và Quyết định của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019 đến toàn thể đội ngũ công chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 18/01/2019 của Bộ Tư pháp và Công văn số 225/TCTHADS-VP ngày 24/01/2019 của Tổng cục THADS về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình công chức, người lao động thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục chỉ đạo Chấp hành viên tích cực đôn đốc, xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án, tập trung xử lý tài sản của các vụ việc đã kê biên, chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, những vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc có đủ điều kiện, đương sự cố tình chây ỳ không tự nguyện thi hành án (*Lưu ý: không tổ chức cưỡng chế từ ngày 15 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi*).

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện việc phân bổ biên chế các cơ quan THADS đảm bảo cho các đơn vị có số lượng, cơ cấu công chức phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường chấn chỉnh kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Thủ trưởng cơ quan THADS phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị công chức năm 2019 theo đúng quy định.

6. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình tổ chức THADS.

7. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các phần mềm, nhất là Phần mềm thụ lý thi hành án. Thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến tại các cơ quan THADS, triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện về việc tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

8. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan THADS, phát huy sức mạnh của các tổ chức này nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương tại Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2019 ngày 23/01/2019, Cục THADS tỉnh thông báo đề các đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tổng cục THADS (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục THADS tỉnh (để báo cáo);
- Trưởng các phòng chuyên môn (để thực hiện);
- CCT Chi cục THADS cấp huyện (để thực hiện);
- Trang thông tin điện tử của Cục (để đăng tải);
- Lưu VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Thắng



80

